



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



### Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Đông Quý (Tiền Hải)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại xã Đông Quý (Tiền Hải).

Sáng ngày 31/10, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Đông Quý (Tiền Hải).

Trưởng Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội từ ngày 3 - 24/10. Trong thời gian này, chị N được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần bằng phương pháp PCR đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, 13 giờ ngày 24/10 chị N đi xe khách về bến xe Thái Bình, sau đó bắt xe buýt về thị trấn Tiền Hải, được con gái đón về nhà lúc 17 giờ 45 phút. Ngày 25/10, chị N ra Trạm Y tế xã Đông Quý khai báo y tế và được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. 16 giờ ngày 30/10, chị N ra Trạm Y tế xã, được cán bộ y tế đo thân nhiệt 37,9 độ và làm test nhanh 2

lần, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải đã lấy mẫu xét nghiệm và gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra, truy vết có 28 trường hợp F1 (trong đó có 25 trường hợp tại huyện Tiền Hải, 1 trường hợp tại thành phố Thái Bình và 2 trường hợp tại tỉnh Hà Nam) và 62 trường hợp F2. Hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiền Hải đã chỉ đạo xã Đông Quý tiến hành quản lý, cách ly y tế, theo dõi tại nhà các

trường hợp nguy cơ có liên quan; đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm, triển khai khử trùng, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, chỉ đạo các trường học trên địa bàn tạm thời cho học sinh nghỉ học và tạm dừng hoạt động của các doanh nghiệp, dịch vụ ăn uống, giải trí trên địa bàn từ ngày 31/10. Xã cũng tiến hành khoanh vùng, tạm thời phong tỏa nhà Trà Lý với 537 hộ dân và 1.600 nhân khẩu, thành lập 5 chốt kiểm soát dịch ở các cửa ngõ ra, vào thôn. Đối với diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch của các hộ có trường hợp F1, F2, UBND xã giao các lực lượng, đoàn thể hỗ trợ gặt.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu UBND xã Đông Quý rút kinh nghiệm trong việc quản lý, rà soát, giám sát người từ các tỉnh, thành phố khác về địa phương. Đồng chí yêu cầu tiếp tục truy vết, sàng lọc và điều tra dịch tễ đối với các trường hợp F1, đặc biệt là trường hợp con gái bệnh nhân ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ thông tin của bệnh nhân về lịch trình di chuyển, truy vết, phân loại các trường hợp có liên quan, đặc biệt là trường hợp nguy cơ cao;

(Xem tiếp trang 4)  
ĐẶNG ANH

### Đoàn cán bộ y tế cuối cùng của tỉnh hoàn thành hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch trở về



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tặng hoa chúc mừng đoàn cán bộ y tế tỉnh Thái Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về.

Tối ngày 31/10, đoàn cán bộ y tế cuối cùng của tỉnh gồm 51 cán bộ, y bác sĩ tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đợt 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về.

(Xem tiếp trang 4)  
TRẦN TUẤN

### Tập huấn luyện nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ Covid-19 trong trường học và hình thức dạy học trực tuyến

Chiều ngày 31/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ Covid-19 trong trường học và hình thức dạy học trực tuyến cho tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hướng dẫn triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi; hướng dẫn hoạt động dành cho tổ Covid-19 cộng đồng trong trường học; phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 đang đi học hoặc nghỉ học; phối hợp xác minh thông tin dịch tễ của các trường hợp nguy cơ trong nhà trường theo yêu cầu của ngành Y tế.

Đề nâng cao hiệu quả hình thức dạy học trực tuyến và sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến nếu dịch diễn biến phức tạp, tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp tổng quan kiến thức về dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình, giúp giáo viên nắm được điểm giống và khác nhau, ưu điểm và hạn chế giữa dạy học trực tuyến với dạy học trực tiếp, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến. Giáo viên cũng được hướng dẫn các phương pháp, kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến đối với từng môn học; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến và tư vấn cách xử lý tình huống phát sinh khi dạy học trực tuyến.

ĐỂ LAN ANH

### ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 cho các bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy của đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc khối. Các đại biểu dự tập huấn được hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; hướng dẫn mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên...

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy của đảng bộ, chi bộ trực thuộc khối, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

KUÂN PHƯƠNG

### Trí thức Thái Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức hội thảo: Trí thức Thái Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những năm qua, đội ngũ trí thức của tỉnh đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trực tiếp tham gia các đề tài, dự án khoa học cấp nhà nước, cấp tỉnh trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, khoa học xã hội, đưa các kỹ thuật tiên bộ vào sản xuất, tăng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, đội ngũ trí thức đã có nhiều sáng kiến khoa học hữu ích được áp dụng trong công tác phòng, chống dịch

(Xem tiếp trang 4)  
THU HOÀI

### Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

### Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 31/10

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 31/10, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 247 triệu người, trong đó hơn 5 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 31/10, cả nước ghi nhận thêm 5.519 ca nhiễm Covid-19 mới tại 50 tỉnh, thành phố, trong đó 5.504 ca trong nước và 15 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 921.122 ca nhiễm Covid-19.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 81,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi trong ngày là 1.998 ca, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi tính đến nay lên 820.334 ca. Số ca đang điều trị là 2.840 ca.

Tại Thái Bình, đêm ngày 30/10 ghi nhận 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, trong đó 2 bệnh nhân trở về từ vùng dịch phía Nam đã được cách ly ngay khi về địa phương tại các huyện Thái Thụy và Vũ Thư; bệnh nhân còn lại là công dân đã hoàn thành cách ly tập trung tại Hà Nội sau đó về huyện Tiền Hải.

Tính đến 18 giờ ngày 31/10, toàn tỉnh có 170 trường hợp F1 và 443 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

24 giờ qua, Thái Bình đã xét nghiệm 1.012 mẫu, trong đó 3 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (đã được công bố ngày 31/10); 1.009 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10 đến nay) là 14.874 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị 30 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.405 trường hợp, trong đó 1.207 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 198 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến 18 giờ ngày 31/10, Thái Bình đã thực hiện tiêm 799.696 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0227.3831.885

## TIỀN HẢI Khẩn trương kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Trà Lý

(Xem trang 4)



Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân thôn Trà Lý, xã Đông Quý (Tiền Hải).